



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๖๐๓๑

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว๑๕๗๗ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม (รอบสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕๗ ราย ประกอบด้วยข้าราชการในสังกัดพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๓๕๔ ราย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓ ราย โดยขอให้ผู้มีรายชื่อจัดทำและส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

๑. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (พิมพ์จากระบบ HRCS)

๒. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

๓.เค้าโครงผลงานที่จะขอเข้ารับการประเมินบุคคล จำนวน ๑ เรื่อง ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔

โดยควรคำนึงถึงเงื่อนไขของผลงานตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดด้วย

๔. ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔

๕. แบบพิจารณาการันระยะเวลาเก็บบันทึกในการดำรงตำแหน่งในสายงาน ในกรณี

ที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณสมบัติของบุคคลตามที่กำหนด ไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบ

ไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ (นับวันที่สำนักงานเลขานุการกรมประทับตราลงรับเรื่อง) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคล โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและยื่นคำขอเข้ารับการประเมินได้ทางระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRCS) ได้ที่ <https://hrcs.doae.go.th> ทั้งนี้ ขอให้แจ้งผู้เข้ารับการประเมินสำเนาเอกสารไว้ จำนวน ๑ ชุด เพื่อประกอบการจัดทำเล่มผลงานฉบับสมบูรณ์ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการต่อไป

(นางอมรทิพย์ ภิรมย์บุรณ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติฯ

กลุ่มสำหรับผู้ขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในแอปพลิเคชันไลน์ (Line Group)

ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เข้ากลุ่มไลน์ สแกน QR Code ด้านล่างนี้



ชื่อกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ : เลื่อนชำนาญการ ๒/๖๗

ทั้งนี้ กลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ดังกล่าว สร้างขึ้นโดยกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ (เรื่อง การดำเนินการประเมินบุคคล และแจ้งคำสั่งเลื่อนข้าราชการ) จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการประเมินทุกท่าน เข้ากลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์นี้ เพื่อรับทราบการดำเนินการได้โดยสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงต่อไป

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๓๕๗ ราย

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๒๖	สังกัดพื้นที่ทั่วไป นางสาวนาริสา เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร)	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้</p> <p>หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒	๒๓๑	นางสาวศุภกาญจน์ หล่ายแปด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรชลประทาน กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร)	
๓	๒๓๙	นางสาวศศิมา เตรียมวิจารย์กุล * นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร)	
๔	๙๖๘	นายพีระยุทธ แก้วอัคร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม กองพัฒนาเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชน (กองพัฒนาเกษตรกรรม)	
๕	๙๘๓	นางสาวสินีนากู เรืองศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน) กองพัฒนาเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชน (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือฤกษ์

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖	๙๙๗	นางสาวอัญรัตน์ ทองคงหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองพัฒนาเกษตรกร)	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๗	๘๘๐	นางสาวดวงกมล วิวัฒน์วานิช * นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	
๘	๑๐๘๔	นายธเนศ จันทร์อินทร์ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิศวกรรมเกษตร (กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย) สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร)	
๙	๑๐๔๘	นางสาวจิตตะ นิยะมะ * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	
๑๐	๑๐๖๙	นางสาวกิตติยา จันทร์ละออ * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	
๑๑	๑๑๒๓	นายดิณฑ์ ชัยสิริเจริญพันธ์ * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๒	๑๑๘๘	นายจารุพัฒน์ ทาเกอิจิ * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๓	๒๒๕๓	นายภูวัต พงษ์กิจการคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
๑๔	๒๒๖๖	นางสาวทิตยาทร บุญแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
๑๕	๑๒๓๑	นายธวัชชัย เกื้อนยัง * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	
๑๖	๑๒๕๙	นายวรัญญู พิสุทธิศาสน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	
๑๗	๑๒๘๐	นายจิรวุฒิ สืบโตด * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	
๑๘	๑๓๑๐	นางสาวณภัช แก้วเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๙	๑๓๖๘	นางสาวปาจรรย์ คล้ายสุขโข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p>
๒๐	๑๔๒๐	นางสาวศศิมา สุขนาแซง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (กลุ่มพัฒนาบุคลากร) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	
๒๑	๑๖๓๙	นางสาวกฤษติยา เรืองอาจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	
๒๒	๒๒๗๖	นางสาววรารภรณ์ เรืองศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	
๒๓	๑๕๒๘	นางสาวจิตพิสุทธิ์ ศิริพร * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	
๒๔	๑๕๔๑	นางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	

อำนาจพร

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๕	๑๕๘๐	นางสาวนิชนันท์ ตะกูลมาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา (กองขยายพันธุ์พืช)	คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล
๒๖	๑๕๔๙	นางสาวสันต์ฤทัย จันทองโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา (กองขยายพันธุ์พืช)	(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล) ๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป
๒๗	๓๔๘	นางสาวมณีนีล อินชิตี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๒๘	๑๕๙๓	นางสาวประภัสสร อิศระไพโรจน์ * นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๒๙	๑๖๐๘	นางสาวกนกขวัญ ปัญญาสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๓๐	๑๖๕๑	นางสาวพรพรรณ ทองสุทธิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	อำนาจพร

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๑	๑๖๖๕	นายปวีรศ ใจคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๓๒	๑๖๘๗	นายทรงยศ จันทสิงห์ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๓๓	๑๗๗๑	นายวงศกร เอียดเอื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่	
๓๔	๑๗๘๓	นางสาวโสธยา เทพณรงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	
๓๕	๑๗๘๕	นางสาวเสริมศรี ทวานแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	
๓๖	๑๗๙๐	นางสาวณัฐกฤตา จินประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	
๓๗	๑๘๔๖	นายชินทร์ โสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๘	๑๘๖๔	นางสาวศักดิ์ศรี เจตนะเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๓๙	๑๙๒๑	นางสาวทิพย์พร บัวแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	
๔๐	๕๖๗๘	นางสาวศุภานันท์ ตั้งใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	
๔๑	๑๙๕๑	นางสาวธัญรัตน์ พรหมตอนยาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	
๔๒	๑๙๕๒	นางสาวปนัดดา การดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	
๔๓	๑๙๘๑	นายครุชิต ป้องพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	
๔๔	๑๙๙๖	นางสาววีรนุช กุดถกลง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอภมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	
๔๕	๒๐๐๒	นายทินวัฒน์ วงศ์มาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๔๖	๒๐๐๘	นายศราวุธ วรรณพาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๔๗	๒๐๑๙	นายदनัย สิทธิสำนวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	
๔๘	๒๐๒๕	นายอนุวัต เป็ดโคกแปะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	
๔๙	๒๐๓๖	นายนิดินันท์ นันประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๕๐	๒๐๔๗	นางสาวอติติญา ขุนแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๕๑	๒๑๐๑	นายชรินทร์ ทริเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	
๕๒	๒๑๖๖	นางสาวฐานิญา เทพบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมือแกง จังหวัดกาฬสินธุ์	
๕๓	๒๒๓๒	นายจตุนต์พสุธ วุฒิกรมลโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ์	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๕๔	๒๓๐๓	นางสาวแสนน้ำผึ้ง สมท้าว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๕๕	๒๓๑๙	นางสาวอัจฉริยาภรณ์ กิจวิจารณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	
๕๖	๒๓๕๑	นางวารุภา พรหมทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	
๕๗	๒๓๕๙	นางสาวพรประภา โอตพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	
๕๘	๒๔๒๕	นางสาวดวงพร ฐานะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบุธจันทร์ จังหวัดขอนแก่น	
๕๙	๒๔๙๒	นางสาวนภาพร ทองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	
๖๐	๒๔๘๘	นางสาววรัญญา วรณศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	
๖๑	๒๕๗๔	นางวรวรรณ บุญส่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖๒	๒๘๒๐	นางสาวอติยา สพานกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๖๓	๒๖๘๒	นายพลภัทร คงจังหวัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๖๔	๒๗๒๐	นางสาวทิพาภรณ์ เต็มพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๖๕	๒๗๒๓	นางสาวกิตติยา รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๖๖	๒๗๔๒	นางสาวพิมพ์ประไพ สันอุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนวมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๖๗	๒๗๕๔	นางสาวชุตินา บุญเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๖๘	๒๗๖๓	นายอภิสิทธิ์ ไชยชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรสาธิน จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๖๙	๒๘๐๓	นางสาวภาวิณี แยมเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๗๐	๒๘๑๘	นางสาวฉัตรพร อรุณฉายแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๗๑	๒๘๘๑	นายชัชวีร์ พองเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	
๗๒	๒๙๐๓	นางสาวธัญลักษณ์ ธรรมชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	
๗๓	๒๘๙๕	นางสาวขวัญลาภ โรจน์วุฒิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	
๗๔	๒๙๒๘	นายเตชินท์ อินทรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	
๗๕	๓๐๐๖	นายวิวัฒน์ ศรีมุกดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	
๗๖	๓๐๐๙	นายเกียรติทิวิ วงษ์มาตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	
๗๗	๓๐๔๐	นางสาวชุตติกาญจน์ ชัยศิรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็ถูก

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๗๘	๓๑๖๕	นางสาวศศิภา เทียนคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๗๙	๓๑๗๕	นางเจนจิรา สังข์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	
๘๐	๓๑๒๔	นายวาทัญญู สุขประวิทย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	
๘๑	๓๑๒๗	นางสาวอัญญา อุ่นจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	
๘๒	๓๑๖๘	นางสาวพีรชญา กิจชญาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	
๘๓	๓๑๗๑	นางสาวฉัตรภรณ์ กุณาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	
๘๔	๓๑๒๓	นางสาวสุธากร กมลหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	
๘๕	๓๑๙๑	นางสาวทับทิม แสนมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็บบัญชี

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๘๖	๓๓๐๕	นางสาวโคกิตรา ไชยชนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๘๗	๓๓๑๑	ว่าที่ร้อยตรีณพพล คำเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	
๘๘	๓๓๒๕	นางสาวจิตติมา ตาคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	
๘๙	๓๓๔๘	นางสุนารีย์ พวงสายใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	
๙๐	๓๓๘๑	นางสาวณัฐมน จิราภิธนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	
๙๑	๓๔๒๑	นางสาวแสงเดือน แป้นประโคน ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	
๙๒	๓๔๓๔	นายบุญญาฤทธิ์ จิณโกฎ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	
๙๓	๓๔๖๘	นายณัชพล อยู่เย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๙๔	๓๔๘๔	นางสาวกัทติพร ธรรมภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๙๕	๓๕๐๕	นางสาวณัฐชญา สุขประกอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	
๙๖	๓๕๐๗	นางสาววิลาวรรณ กันไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	
๙๗	๓๕๐๘	นายพิสิษฐ์ พรพินิตโกติน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	
๙๘	๓๕๒๕	นายอดิศักดิ์ อะปะนยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	
๙๙	๓๕๓๕	นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	
๑๐๐	๓๕๗๖	นางสาวอรณิชาม์ ปารมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	
๑๐๑	๓๕๙๖	นางสาวอัญญิกา ตนมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๐๒	๓๖๕๔	นายทีปกร รื่นเรใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๐๓	๓๖๖๗	นายธัญญ์ ยศชนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่	
๑๐๔	๓๗๐๘	นางสาวพัชรี ศรีนาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง	
๑๐๕	๓๗๔๔	นางสาวจิราพร จำปา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
๑๐๖	๓๗๕๐	นางสาวณัฏฐิศา เมืองกาญจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
๑๐๗	๓๗๗๘	นางสาวรติยา ก้องกำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	
๑๐๘	๓๗๘๓	นายธีรภัทร์ บุญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	
๑๐๙	๓๗๙๖	นางสาวศศิธร รักษ์เจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๑๐	๓๘๐๒	นางสาวนงลักษณ์ เวงรัตน์พันธิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๑๑	๓๘๐๓	นายนิติพล มากมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	
๑๑๒	๓๘๗๓	นายจตุรงค์ แก้วประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	
๑๑๓	๓๘๔๐	นางสาวเกษรา ลีลาทรัพย์เลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด	
๑๑๔	๓๘๖๔	นางสาวธารทิพย์ สุธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	
๑๑๕	๓๙๐๕	นางสาววรัญญาพัชญ์ อิ่มเอี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมืองตาก จังหวัดตาก	
๑๑๖	๓๙๕๒	นายชาญณรงค์ วันพุทธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามเภา จังหวัดตาก	
๑๑๗	๓๙๘๕	นางสาววิลาสินี ชังเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๑๘	๔๑๐๘	นางสาวแสงเดือน ทองคงอ่วม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๑๙	๔๑๑๑	นางสาวอรรวรรณ ปลั่งจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	
๑๒๐	๔๑๕๓	นางสาวลลิตา จันทะโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๑๒๑	๔๒๖๑	นายวุฒิพงษ์ ตั้งถิรวาณิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	
๑๒๒	๔๓๒๕	นางสาวสาริกา พรหมน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	
๑๒๓	๔๓๒๖	นางสาวชลธิชา ภูคองตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	
๑๒๔	๔๓๗๑	นายอภิสิทธิ์ ทินคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	
๑๒๕	๔๔๐๐	นางสาวชุติมา กวนชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๒๖	๔๔๗๔	นายพนพล อินทระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๒๗	๔๔๙๗	นางสาวปิยะมาภรณ์ จันทามอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	
๑๒๘	๔๔๙๙	นางสาวกุลวดี ยงพะวิสัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	
๑๒๙	๔๕๒๔	นางสาวทิวารัตน์ พิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	
๑๓๐	๔๕๒๘	นางสาวเบญญาภา ทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	
๑๓๑	๔๕๔๐	นายวิษชากร ป้อมไชยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
๑๓๒	๔๕๕๗	นางปิ่นณวีร์ แสนคำภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	
๑๓๓	๔๕๖๖	นางสาวนันท์ลิ เอี่ยมไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๓๔	๔๖๔๒	นางสาวชนิตา พรหมศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๓๕	๔๖๖๙	นางสาวสมฤทัย ใจกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๓๖	๔๗๐๔	นางสาวนิษฐา พวงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๓๗	๔๗๐๖	นางนุชเนตร เกิดทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๓๘	๔๖๗๐	นางสาวนิศาชล คำแหง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๓๙	๔๗๓๗	นางสาววรัญญา จันทร์ใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๔๐	๔๗๑๔	นายเลิศศักดิ์ ดีหนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๔๑	๔๗๔๑	นายพิมลศักดิ์ วงศ์เทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๔๒	๔๗๔๗	นางสาวณัฐกานต์ ชันใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๔๓	๔๗๕๖	นางสาวสุนิสา สุขเอียด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๔๔	๔๗๖๓	นายอดิชาติ ไชยสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๔๕	๔๗๗๒	นางสาวปณิตา บัวเขย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดวง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๔๖	๔๗๗๔	นายวิศักดิ์ จิตรโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดวง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๔๗	๔๘๐๓	นางสาวบุณรัตน์ บุญรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอฉ่ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๔๘	๔๘๓๐	นายศิวตล แก้ววงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๔๙	๔๘๔๕	นางพัชรินทร์ เปี่ยมรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๕๐	๔๘๖๑	นางสาวสุวรรณา ทองภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๕๑	๔๘๗๘	นายฤทธิชัย เชี่ยวชาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	
๑๕๒	๔๙๐๐	นางสาวขวัญพนา ปัญญาโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	
๑๕๓	๔๙๐๓	นายธานี บั้นพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	
๑๕๔	๔๙๖๐	นายปรัชญา โพธิยาสมานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	
๑๕๕	๕๐๔๓	นางสาววัชรภรณ์ ประทุมโพธิ์ * นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	
๑๕๖	๕๑๘๔	นางสาวดาวประกาย เมืองไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	
๑๕๗	๕๒๐๒	นายภูฤกษ์ ดีपालะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๕๘	๕๒๐๔	นายวชิรวิทย์ พงศาวิภาวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๕๙	๕๒๑๑	นางสาวพวงทอง ประพฤติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน	
๑๖๐	๕๒๒๓	นางสาวบัณฑิตา เผื่อทะนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอน่าน้อย จังหวัดน่าน	
๑๖๑	๕๒๒๗	นายอาทิตย์ จันทร์อ้น ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมะจิม จังหวัดน่าน	
๑๖๒	๙๖๒๒	นางสาวพูนทิพย์ แสนธิไชยยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมะจิม จังหวัดน่าน	
๑๖๓	๕๒๓๕	นางสาวแสงรวี ไชโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปัว จังหวัดน่าน	
๑๖๔	๕๒๕๗	นางเบญจวรรณ สุขชุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพง จังหวัดน่าน	
๑๖๕	๕๒๖๓	นายชวลิต ตนะทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพง จังหวัดน่าน	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาถือฤกษ์

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๖๖	๕๒๗๓	นางสาวปิยรัตน์ ธีราธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๖๗	๕๓๑๐	นางสาวศุภลักษณ์ ฤทธิผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	
๑๖๘	๘๓๓๖	นายดำรงศักดิ์ สุธรรมจา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน	
๑๖๙	๕๓๕๕	นายปฐมพงษ์ รักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๗๐	๕๓๕๖	นางสาวฉัตรวาลี ขุนแพ้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๗๑	๕๔๑๓	นายนิวัฒน์ คำสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๗๒	๕๔๔๑	นางกัญญาพร ภูบัวดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๗๓	๕๔๗๐	นายยุทธนา สนทนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็บบัญชี

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๗๔	๕๕๐๑	นายชนะพงศ์ บุรณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๗๕	๕๕๓๑	นางสาววิภาดา จอกทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๗๖	๑๐๓๒๙	นางสาวเมษา ลาโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ	
๑๗๗	๕๕๕๐	นางสาวนพมาศ นิงงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี	
๑๗๘	๕๖๒๙	นางสาวศรีนิตดา บำเพ็ญผล * นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๗๙	๕๗๑๑	นางสาวกัญจน์ชญา วงศ์ผืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี	
๑๘๐	๕๗๓๔	นายวีรวิชัย อึ้งสกุลกิตติ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	
๑๘๑	๕๗๔๖	นางสาวพิมพ์กานต์ ไบระหมาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๘๒	๕๗๖๗	นางสาวอารีรัตน์ อุณาท ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๘๓	๕๗๗๒	นายศักดิ์ชัย เนตรคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	
๑๘๔	๕๘๙๕	นายอโนชา นัยสุภาพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๘๕	๕๙๒๕	นางสาวสริน วณะเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๘๖	๕๙๔๕	นางสาวเสาวรส พนมชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๘๗	๕๙๖๓	นางสาวศตวรรษณ คงสมจิตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาสาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๘๘	๖๐๕๐	นายกิตติ อินน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	
๑๘๙	๖๐๘๙	นางสาวลำตวน สุดใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๙๐	๖๐๙๔	นางกรรรัตน์ สุเมธวัฒน์พงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๙๑	๖๑๑๑	นางสาววรรณฉวี งานดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปาง จังหวัดพะเยา	
๑๙๒	๖๑๘๓	นางสาวสุภาวดี ทองไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	
๑๙๓	๖๑๕๖	นางสาวสุภาทิพย์ ดวงจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	
๑๙๔	๖๑๗๒	นางมลติชา ช่วยขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	
๑๙๕	๖๒๑๓	นายพงศธร คิวานาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง	
๑๙๖	๖๒๓๖	นางสาวสิริวรรณ ขุนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง	
๑๙๗	๖๓๑๑	นางวารภรณ์ เกื้อคลัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๙๘	๖๒๖๐	นางสาวพิชญภา เสาะซิว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๑๙๙	๖๓๑๐	นางสาวสุทธลาภา เทพทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	
๒๐๐	๖๓๒๑	นางสาวภาณุมาศ โปธายะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	
๒๐๑	๖๓๒๒	นางสาวเอี่ยมพร อวยยะพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	
๒๐๒	๖๔๒๘	นางสาวณภัทรทิศา ฉายศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง	
๒๐๓	๖๓๗๕	นายชวกร วงษ์เรืองพิบูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามงาม จังหวัดพัทลุง	
๒๐๔	๖๔๓๖	นางสาวกมลนัช ปันสุพฤษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	
๒๐๕	๖๔๔๙	นายจิรพงษ์ จุลพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๐๖	๖๔๖๒	นางสาวสุวรรณา เกาอวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๐๗	๖๔๘๒	นางสาวอภิษฐา มั่นประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	
๒๐๘	๖๕๗๖	นายจาตุรงค์ ชาญจารุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	
๒๐๙	๖๖๓๑	นางสาวปิยวรรณ พูลสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางาย จังหวัดเพชรบุรี	
๒๑๐	๗๗๕๑	นางสาวสุกัญญา พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	
๒๑๐	๖๖๖๘	นางปวีริศา กันแพงศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	
๒๑๒	๖๗๒๕	นางสาวสุธาทิพย์ มากน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	
๒๑๓	๖๗๐๖	นางสาวสุวรรณา วันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๑๔	๖๘๐๖	นายปุระเชษฐ์ โพธิ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๑๕	๖๘๐๗	นางสาวชนัญธิดา สุวรรณชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	
๒๑๖	๖๘๕๔	ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ สอนป็นติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	
๒๑๗	๖๘๐๗	นางสาวปริยานุช ปิยะโกศล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่	
๒๑๘	๖๘๖๒	นางสาวจันทนา ปันทะนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	
๒๑๙	๖๘๖๓	นายภูเกียรติ ชัยวัฒน์คุปต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	
๒๒๐	๖๘๖๖	นางสาววนาลี ศรีพฤษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	
๒๒๑	๖๘๕๙	นางสาวนิภาพร พิมเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลอง จังหวัดแพร่	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๒๒	๖๘๗๔	นางสาวพวงผกา จินา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลอง จังหวัดแพร่	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๒๓	๖๘๗๕	นายศรวิชัย สายมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลอง จังหวัดแพร่	
๒๒๔	๖๘๗๘	นางสาวภัณฑิลา ทองชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลอง จังหวัดแพร่	
๒๒๕	๖๘๘๓	นายธนะสิทธิ์ บ้วนกียาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	
๒๒๖	๖๙๐๙	นางสาวโสภิตรา จันทื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว จังหวัดแพร่	
๒๒๗	๖๙๓๑	นายกิจจา สืบหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	
๒๒๘	๖๙๔๗	นางสาวปริญนันท์ กาญจนรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต	
๒๒๙	๗๙๖๘	นางสาวเลิศวิริยะกุล ชัยยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๓๐	๗๑๓๑	นายศุภกร จันทรโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๓๑	๗๐๒๐	นายจักรชัย ตัมพศิศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	
๒๓๒	๗๐๕๑	นายยุทธนา วิเศษสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	
๒๓๓	๗๒๐๓	นางสาวพัชรี คนยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร	
๒๓๔	๗๒๑๙	นางสาวอมรรรัตน์ สมสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโพน จังหวัดมุกดาหาร	
๒๓๕	๗๒๓๗	นางสาวอารยา ทามัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๒๓๖	๗๒๘๔	นางศิริกร สีตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๒๓๗	๗๓๗๗	นายวุฒิพงษ์ พูลผล วงษ์พานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๓๘	๗๕๓๔	นายฤทธิเกียรติ นวลมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๓๙	๗๕๓๗	นางสาววราภรณ์ เมืองพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๔๐	๗๕๗๘	นางพิมพ์ญาดา พิมพ์หา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๔๑	๗๕๘๓	นายเศรษฐา แสงทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๔๒	๗๕๘๕	นางสาวอรทัย พลเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๔๓	๗๖๑๕	นางสาววริยา เพียรทานอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๔๔	๗๖๕๕	นางฉัตรมณี พังไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด	
๒๔๕	๗๖๙๙	นายกรวิษณุ ศรีตาฮาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๔๖	๗๗๑๐	นายกิตติธัช สัจจากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๔๗	๗๗๑๑	นางสาวจันทร์สุดา แจ่มพิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	
๒๔๘	๗๗๑๘	นางสาวปิยธิดา จันทรมานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและการพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	
๒๔๙	๗๗๒๕	นางสาวปรียานุช เรืองเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	
๒๕๐	๗๗๔๙	นางสาวระวีร์สมิ์ ขวัญชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	
๒๕๑	๗๗๗๘	นางสาวภิญญาพัชญ์ มิ่งมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	
๒๕๒	๗๘๒๖	นายเจนณรงค์ สันป่าแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	
๒๕๓	๗๘๔๗	นางสาวชลธิชา เทพรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๕๔	๗๘๕๒	นายภาณุพันธุ์ รัตน์ทองคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๕๕	๗๘๙๖	นายณนทบุตร แยมศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	
๒๕๖	๗๙๕๑	นางสาวมิรันตี เอี่ยมสำอางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภोधาราม จังหวัดราชบุรี	
๒๕๗	๗๙๖๒	นางสาวจันทกานต์ น้อยสวาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	
๒๕๘	๗๙๗๘	นางสาวปนิดา เล็กรุ่งเรืองกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	
๒๕๙	๗๙๘๐	นางสาววชิราพร พิเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	
๒๖๐	๗๙๙๐	นายวรพงษ์ กำบังภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	
๒๖๑	๘๐๒๑	นางสาวณัฐนิช ชมศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๖๒	๘๐๔๔	นางสาวเมธินี ทวีผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๖๓	๘๑๒๔	นางสาวสิริวิมล ฉัตรปวงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	
๒๖๔	๘๑๓๘	นายณัฐกร คำอำย์บุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	
๒๖๕	๘๑๔๑	นางสาวเมธวรรณ ธรรมบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	
๒๖๖	๘๑๕๙	นางสาวชลธิชา ทองทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	
๒๖๗	๘๒๐๐	นางสาวศิริวัฒนา สุวรรณราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	
๒๖๘	๘๒๓๐	นางสาววลัยพร มุลพุ่มสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	
๒๖๙	๘๒๓๘	นายศารทูล สมาศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๗๐	๘๒๗๙	นางสาวพัชรี อีคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๗๑	๘๒๙๓	นายวรวิทย์ คำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	
๒๗๒	๘๓๔๕	นางสาววราภรณ์ ปันสุรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	
๒๗๓	๘๓๕๓	นายเอกณัฐ ฉายหลวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	
๒๗๔	๘๓๖๒	นางสาวรุ่งทิwa วิญญาวยอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	
๒๗๕	๘๔๕๒	นายบุญเรือง ประสาทสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	
๒๗๖	๘๔๐๕	นางสาวศิริานุพร กิ่งคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	
๒๗๗	๘๔๐๘	นายสุเวช แสงฝ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๗๘	๘๔๐๘	นางสาวพุทธิรัตน์ จรัสศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๗๙	๘๔๖๙	นางสาวชลทิพย์ ชลานุเคราะห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	
๒๘๐	๘๕๐๔	นางสาวปาริชาติ เมืองนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	
๒๘๑	๘๕๑๗	นางสาวสายไหม พงษ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	
๒๘๒	๘๖๗๕	นางสาวอัมภาพันธ์ ประดู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	
๒๘๓	๘๕๓๗	นายปรัชญา พวงบรรเทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	
๒๘๔	๘๕๗๒	นายบุญจันทร์ ในสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	
๒๘๕	๘๖๒๙	นางสาวปิยะภรณ์ สำเภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอราชีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๘๖	๘๗๒๔	นางสาวมัตติกา โสตามุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๘๗	๘๗๗๑	นายอวิชชัย เชียงโส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	
๒๘๘	๘๘๐๕	นางสาวณปภา มะโนศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	
๒๘๙	๘๘๐๗	นายศักดิ์ชัย คุณบุราณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	
๒๙๐	๘๘๑๐	นางสาวฐิติภรณ์ เวยสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	
๒๙๑	๘๙๐๕	นายอนุรักษ์ บุปะโท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	
๒๙๒	๘๙๔๐	นางสาวณัฐนันท์ มนต์ประสิทธิ์พร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	
๒๙๓	๘๙๔๙	นางวรรณฤดี บุญรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็บบัญชี

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๙๔	๘๙๙๙	นางนิตยา น้อยหล๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๙๕	๙๐๕๑	นางจริยา เพ็ชรสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	
๒๙๖	๙๒๓๗	นางสาวจิตสุภา บิดาทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	
๒๙๗	๙๒๔๔	นางสาวปริยานุช สำลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	
๒๙๘	๙๒๗๕	นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วทับทิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	
๒๙๙	๙๒๖๘	นายธนภุต ชูติพงศ์ศาวัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	
๓๐๐	๙๔๑๗	นางอุไรวรรณ โตสารเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	
๓๐๑	๙๔๔๐	นางสาวจันทร์ฉาย โปดเฟื่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแขง จังหวัดสระบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๐๒	๙๔๘๑	นางสาวปาริชาติ ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๓๐๓	๙๔๘๙	นางภัคจิรา แป้นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	
๓๐๔	๙๕๔๓	นางสาวนพวรรณ เทียนบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	
๓๐๕	๙๖๓๐	นางสาวสุภามาศ ศรีจอมแจ้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	
๓๐๖	๙๖๕๔	นายณรงค์เกียรติ ศึกษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	
๓๐๗	๙๗๐๕	นางสาวราตรี คชาพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	
๓๐๘	๙๗๒๒	นายกนกศักดิ์ สูงปานเขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	
๓๐๙	๙๗๒๘	นางสาวปทุมมาลัย นาคสมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๑๐	๙๗๓๐	นางสาวปรีดาพร เปี่ยมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๓๑๑	๙๗๓๕	นายสุรเศรษฐ์ แสงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	
๓๑๒	๙๗๔๔	นางสาวศิริลักษณ์ ชูพุทธพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	
๓๑๓	๙๘๓๗	นางสาวณัฐฉิรินทร์ จงไกรจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๑๔	๙๘๕๐	นางสาวดวงฤทัย เมืองน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๑๕	๙๘๖๓	นายธเนศ ถิ่นชาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๑๖	๙๙๐๒	นางสาวหัตถาพร สุขเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๑๗	๙๙๓๒	นางสาวจิรณัฐ เกตุยงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๑๘	๙๙๖๓	นางสาวณัฐธิดา สุวนันทวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๓๑๙	๙๙๘๒	นางสาวขวัญจิต สัสดีเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๒๐	๙๙๘๖	นางสุนัดดา ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๓๒๑	๑๐๐๓๐	นางสาวกฤตยา ทองนวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	
๓๒๒	๑๐๐๕๓	นางธัญญารัตน์ ภาบัวภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	
๓๒๓	๑๐๐๙๕	นางสาวกุสุมา สุมาลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	
๓๒๔	๑๐๑๐๐	นายจาริก พลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	
๓๒๕	๑๐๒๐๒	นางสาวณปภัช นิลเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๒๖	๑๐๒๒๖	นายสมหมาย เมยตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๓๒๗	๑๐๒๒๑	นายนริศม์ รัตนดิสร้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	
๓๒๘	๑๐๒๗๘	นางสาวปิยะดา สุภเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสงคม จังหวัดหนองคาย	
๓๒๙	๑๐๓๘๘	นางสาวพรพิมล สหสทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๓๐	๑๐๔๒๗	นางสาวสกุลรัตน์ สุวรรณโณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	
๓๓๑	๑๐๔๕๘	นางสาวณัฏฐลลัน เรืองธนะยัสสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	
๓๓๒	๑๐๕๓๐	นายอนุวัฒน์ วรรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	
๓๓๓	๑๐๕๓๗	นายวีชรนนท์ ลาวตุม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๓๔	๑๐๕๓๙	นายเกรียงศักดิ์ ประกอบกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๓๓๕	๑๐๕๗๗	นายวิชิต ไชยเวศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	
๓๓๖	๑๐๖๕๘	นายสงกรานต์ ไทยฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	
๓๓๗	๑๐๘๕๓	นางสาวชนิดา มั่นตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	
๓๓๘	๑๐๘๙๗	นางสาวอาพัชชา ธนวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	
๓๓๙	๑๐๘๕๘	นายทวีปกรณ บุญรณสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	
๓๔๐	๑๐๙๑๗	นายสุกฤษฎี ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	
๓๔๑	๑๐๘๗๒	นางสาวเบญจวรรณ สุรพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๔๒	๑๐๙๑๓	นายชูชีพ สมบูรณ์ทวีโชค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๓๔๓	๑๐๙๓๙	นายศุภวัฒน์ ลัทธิมินต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	
๓๔๔	๑๐๙๔๑	นายประกาศิต แวงวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	
๓๔๕	๑๐๙๕๐	นางอนุสรุ สดโคกรวด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๔๖	๑๐๙๕๕	นายวันเฉลิม เจียงยี่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๔๗	๑๐๙๖๗	นางสาวอัญชลี ศิริพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๔๘	๑๑๐๓๕	นางสาวสุภัทรา กุลวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๔๙	๑๑๐๖๐	นายอพิศตลย์ ทรัพย์คุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๕๐	๑๑๐๗๗	นายบรรพต ศรชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน / เดือน / ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๓๕๑	๑๑๑๔๕	นายจิรวัฒน์ ทาเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี	
๓๕๒	๑๑๒๐๗	นางสาวสุคันธา แสนเจริญสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ	
๓๕๓	๑๑๑๘๘	นางทัศนีย์ โสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	
๓๕๔	๑๑๑๙๕	นางสาวนิภาพร สีทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนามูน จังหวัดอำนาจเจริญ	
๑	๕๑๖๕	นางสาวเจนจิรา มีเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส	
๒	๕๘๓๗	นางฮามี๊ะะ สุโรโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	
๓	๙๐๓๑	นางสาวจรินันท์ ขุนอิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาถือคุณ

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษากายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗